



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10/2566
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยมี ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอูทัย ทันตแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านทันตสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10/2566 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตาม เจตนารมณ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่พึงประสงค์ ของกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ(กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้แทนจากทุกกลุ่มฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน



ประเด็นสำคัญจากการประชุม

- ❖ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566 นำเสนอ โดย ผู้แทนทุกกลุ่ม/กอง **มติที่ประชุม** : คณะกรรมการ/ผู้แทนแต่ละกลุ่ม ส่งรายงานมายังกลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ รวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ❖ การศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน นำเสนอโดย ผู้แทนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรอบการนำเสนอ บทนำ คำถามในการวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการศึกษา และการนำไปใช้ประโยชน์
- ❖ แผนการนำเสนอผลงาน/กิจกรรมสำคัญในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานสนับสนุนฯ รอบเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2566 ได้แก่ เดือนกรกฎาคม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เดือนสิงหาคม กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ เดือนกันยายน กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม และ เดือนตุลาคม กลุ่มอำนวยการ ตามลำดับ **มติที่ประชุม** : แต่ละกลุ่มเตรียมนำเสนอผลงาน/กิจกรรมสำคัญ ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพในแต่ละเดือน
- ❖ แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 5 มิติ ได้แก่ 1.เชิงนโยบาย 2.เชิงวิชาการ 3.เชิงสาธารณะ 4. เชิงพื้นที่ 5. เชิงพาณิชย์ **มติที่ประชุม** : คณะกรรมการ หรือผู้แทน ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และส่งกลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม
- ❖ ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) วารสารราย 3 เดือน จำนวน 4 ฉบับต่อปี ฉบับที่1 เดือนมกราคม – มีนาคม ฉบับที่2 เดือนเมษายน – มิถุนายน ฉบับที่3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ฉบับที่4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม สามารถส่งบทความผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://thpjournal.thaihealth.or.th/THP> Journal หรือ E-mail : THP@thaihealth.or.th **มติที่ประชุม** : คณะกรรมการ หรือผู้แทน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกอง/กลุ่ม รับทราบ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

- ❖ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ดำเนินการเตรียมปรับเพิ่มข้อมูลการนำเสนอเพื่อเตรียมนำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 และส่งข้อมูลให้ทางทีมเลขานุการ ก่อนเข้านำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
- ❖ ทางทีมเลขานุการ รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของแต่ละกอง/กลุ่ม และดำเนินการต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

     www.anamai.moph.go.th